

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. อุทัย สอนหลักทรัพย์ กับภารกิจสร้างความโปร่งใสขายยางบัพเฟอร์พอนด์
๒. โหลดแอปดูข้อมูลเกษตร
๓. ตีทะเบียนเรือประมงแก้ค้ำมนุษย์
๔. ก.เกษตรฯ กักเรือประมงไอยูยู
๕. ระวังพืชรู้น้ำสำหรับปลูก
๖. ผุดแผนลดความเสี่ยงทางน้ำ
๗. ข้าวค้างส่ง-หลุดจำนำเกลี้ยง ๑๒ รายแย่งซื้อได้เงิน ๒๙๒ล.
๘. ดันหอมมะลิเข้าห้างดังทั่วโลก
๙. ขอนแก่นเกาะติดสมาชิกปลูกข้าว เร่งรัดโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้
๑๐. สหกรณ์เฮยอดขายฟุ้งลิ่ว

หนังสือพิมพ์

- ฐานเศรษฐกิจ
เดลินิวส์
เดลินิวส์
มติชน
ฐานเศรษฐกิจ
บ้านเมือง
ฐานเศรษฐกิจ
สยามธุรกิจ
สยามรัฐ
เดลินิวส์

จากที่รัฐบาลได้ปิดโครงการสร้างมูลนิธิกันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง หรือบัฟเฟอร์ฟันด์ รอบแรกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ปรากฏว่ามีเกษตรกรร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากถึงความไม่ชอบมาพากลของโครงการ ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากโครงการ มีผลให้นายปิติพงศ์ พิ๊งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของโครงการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยขีดเส้นต้องรายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน



‘อุทัย สอนหลักทรัพย์’ กับการกิจสร้างความโปร่งใส ชายยางบัฟเฟอร์ฟันด์

นับจากลงนามคำสั่งนี้ (ลงนาม 13 มี.ค.58) "ฐานเศรษฐกิจ" ฉบับนี้จึงได้สัมภาษณ์ "นายอุทัย สอนหลักทรัพย์" ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเกษตร ในคณะกรรมการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและบริการ สถาปนาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ถึงความคืบหน้าในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว

ขีดเส้นสอบรู้งผล 15 วัน

นายอุทัยกล่าวถึงที่มาของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในโครงการบีพีเอฟรพันด์รอบแรกนั้นมาจาก นายปิณฑิศักดิ์ ได้รับรายงานว่าการบริหารจัดการในโครงการขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ เช่น มีกลุ่มนายทุนรับซื้ออย่างไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร และมีการแอบอ้างรายชื่อเกษตรกรในการรับเงิน การรับซื้ออย่างจากสหกรณ์ชุมชนไม่ทั่วถึงเป็นเหตุให้เกษตรกรถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ขณะเดียวกันทางองค์การสวนยาง หรือ อ.ส.ย. ขาดการบริหารจัดการที่ดีในการขนยางเข้าโรงรมยางและการขนส่งไปยังโรงเก็บยางทำให้เกิดความล่าช้าต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และอ.ส.ย. ไม่จ่ายเงินตามสัญญากับทางสมาคมโลจิสติกส์ภาคใต้ ทำให้บริษัทขนส่งเอกชนปฏิเสธการรับงาน

ดังนั้นเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบด้วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ส่วนกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนกองทัพภาคที่ 4 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) **นายนำชัย พรหมมีชัย** ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร กรรมการและเลขานุการ และผู้แทนสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

"คณะกรรมการชุดนี้จะมีอำนาจหน้าที่ใน 4 เรื่อง คือ 1.ตรวจสอบข้อมูลเท็จจริงของการบริหารจัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ตามที่ปรากฏมีรายงานข้างต้น 2.เรียกดูข้อมูล และหรือเชิญบุคคล/คณะบุคคลมาให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 3.รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทราบภายใน 15 วัน นับจากวันลงนามคำสั่งนี้ และ 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจากที่รัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 จะครบสัญญาในวันที่ 28 มีนาคม 2558 แต่ทางคณะทำงานเพิ่งประชุมนัดแรกในวันที่ 25 มีนาคม 2558 คาดว่าจะไม่ทัน จึงจะทำการขยายเวลาในการตรวจสอบออกไปอีก"

เตรียมเรียกอดีตผจก.เข้าชี้แจง

สำหรับการประชุมในรอบที่ 2 จะเรียกนางเรไร **รัตนสุภา** ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ อ.ส.ย. และอดีตผู้จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในวันที่ 7

เมษายนนี้ ตั้งแต่หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนปฏิบัติ การซื้อ การขาย และการบริหารจัดการ เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนเป็นระยะๆ ว่าขาดการบริหารจัดการที่ดี อาทิ การขนยางเข้าโรงรมยาง การขนส่งจากโรงรมไปยังโรงเก็บยาง รวมทั้งการจ่ายเงินค่าขนส่งด้วย

"ปัจจุบันถึงแม้ว่าคุณเรไรจะถูก **คุณอำนาจ ปะติเส** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ดูแลยางพาราทั้งระบบ ให้พ้นจากตำแหน่งแล้วก็ตาม หากมีความผิดจริงก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความผิดได้ ต้องรับผิดชอบ ดังนั้นการเชิญมาให้ข้อมูลไม่ใช่การกล่าวหาว่ามีความผิดแล้ว จะต้องสืบข้อเท็จจริงก่อนแล้วให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย สมดังเจตนารมณ์ท่านรัฐมนตรีและวัตถุประสงค์ของนายกรัฐมนตรีนที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง เนื่องจากสถานการณ์ราคาขายตกต่ำในฤดูกาลผลิต 2557/2558 ราคาตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ แต่ผลสุดท้ายไม่ถึงมือเกษตรกรรายย่อย กลับพบกลุ่มนายทุนรับซื้ออย่างไว้ล่วงหน้า สวมสิทธิ์เกษตรกรเข้าโครงการแทน จึงเป็นที่มาที่ไปของการตรวจสอบครั้งนี้"

นอกจากนี้จะทำหนังสือเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเอกชนต่างๆ มาให้ข้อมูลเพื่อให้สมบูรณ์มากที่สุด โดยหลักการพิจารณาคำร้อง ในการกำหนดที่โออาร์ หรือหลักเกณฑ์ที่อ.ส.ย. กำหนดโดยมติคณะรัฐมนตรีในการดำเนินการซื้อขายแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควันโดยวิธีการประมูลในตลาดกลางยางพารา 6 ตลาด คือ ตลาดกลางยางพารายะลา สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี บุรีรัมย์ และหนองคาย สวนยางแผ่นรมควันอัดก้อน และยางแท่ง STR 20

กำหนดให้ประมูลที่ตลาดกลาง
ยางพาราขนาดใหญ่ สงขลา จะมีช่อง
ทางเอื้อกับพ่อค้าคนกลางหรือกลุ่มผู้
ส่งออกอย่างไร รวมทั้งการบริหาร
ตลาดกลางยางพาราด้วย เพื่อจะหา
แนวทางบรรเทาความเดือดร้อน
เนื่องจากรัฐบาลยังคงใช้ตลาดกลาง
ยางพาราเป็นเครื่องมือในการซื้อ
ชี้นำตลาดอยู่

ย้ำบริหารแบบมูฟวี่งสต็อก

ปัจจุบันผลการดำเนินงาน
อ.ส.ย.ซื้อยางแผ่นดิบ และยางแผ่น
รมควันชั้น 3 ไม่อัดก้อน โดยวิธีการ
ประมูลผ่านกลไกตลาดกลาง
ยางพาราทั้ง 6 แห่ง และเครือข่าย
ตลาดกลางยางพาราที่เป็นสถาบัน
เกษตรกรและสำนักงานกองทุน
สงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)
จำนวน 46 แห่ง มีผู้นำยางมาขาย
ณ ตลาดกลางยางพารา ทั้งสิ้น 2.15
พันราย ปริมาณยาง จำนวน 1.43
แสนตัน มูลค่าทั้งสิ้น 8.553 พันล้าน
บาท ประกอบด้วย 1. ยางแผ่น
คุณภาพดี จำนวน 4.31 หมื่นตัน
ราคาเฉลี่ย 57.78 บาทต่อกิโลกรัม
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 2,491 พันล้านบาท
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ไม่อัดก้อน
จำนวน 8.63 หมื่นตัน ราคาเฉลี่ย

60.93 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 5.264 พันล้านบาท ส่วนยาง
แผ่นรมควันชั้น 3 อัดก้อน จาก
สถาบันเกษตรกร จำนวน 5 แห่ง และ
อ.ส.ย. รวม 7.41 พันตัน ราคาเฉลี่ย
62.70 บาทต่อกิโลกรัม มูลค่า
464.68 ล้านบาท และยางแท่ง STR
20 จากสถาบันเกษตรกร จำนวน 4
แห่ง และอ.ส.ย. รวม 6.48 พันตัน
ราคาเฉลี่ย 51.39 บาทต่อกิโลกรัม
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 333.1 ล้านบาท

การบริหารโครงการกำหนด
ให้บริการสต็อกยางโครงการใน
ลักษณะที่เป็นมูฟวี่งสต็อก ให้มีการ
กำหนดระดับการจัดเก็บสต็อกยางใน
ปริมาณตามที่คณะกรรมการกำหนด
หากเมื่อใดที่ปริมาณสต็อกยางเกิน
กว่าระดับที่คณะกรรมการกำหนด ให้
ดำเนินการระบายสต็อกยางในตลาด
ที่อ้างอิงตามราคาตลาดกลาง
ยางพาราขนาดใหญ่ สงขลา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการและมีการ
กำหนดอายุการจัดเก็บสต็อกยาง
มีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน หากยาง
มีอายุเกิน 3 เดือน ให้ดำเนินการ
ระบายยางในสต็อกยางในราคา
ตลาดที่อ้างอิงตามราคาตลาดกลาง
ยางพาราขนาดใหญ่ สงขลา

เชียร์ล้มถักลายสต็อกเก่า

กรณีการซื้อขายยางระหว่าง
อ.ส.ย.กับบริษัท ไชน่า ไห่หนาน รับ
เบอร์ อินด์สตรี่ กรุป จำกัดนั้น อยาก
ให้ล้มเลิกสัญญาซื้อขายยางเก่าใน
โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา
ยาง จำนวน 2.1 แสนตัน และมา
จำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการ
ทั้งหมด เพื่อใช้สร้างสนามฟุตบอล
ราดยางถนน เป็นต้น ส่วนยางใหม่
ให้ขายได้ตามปกติ ไม่ควรจะยกเลิก
สัญญาทั้งหมด

โหลดแอพ ดูข้อมูลเกษตร

ฝน-น้ำ-สูตรปุ๋ย

ทุกระบบรับฟรี

ช่วยลดเสียงได้

ล้ำยุค กระทบวง

เกษตรฯ นำระบบไอที

ช่วยเหลือเกษตรกรกัน

ทั่วทั้งที่ ◆ อ่านต่อหน้า 9

โหลดแอป □ ต่อจากหน้า 1

จัดทำ 7 แอปพลิเคชันทั้งเทคโนโลยีฝนหลวง ข้อมูลน้ำทั่วประเทศ ร้านอาหารได้มาตรฐาน โรคพืชและศัตรูพืช สูตรปุ๋ยทำให้อ่าง ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร มาตรการรัฐใส่มือถือเอาใจเกษตรกรและคอไอที ความนิโหลดฟรีทั้งระบบ ปฏิบัติการไอโอเอส และแอนดรอยด์ ที่หน้าเว็บไซต์กระทรวงฯ

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. นายวิมล จันทโรทัย โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำแอปพลิเคชันตามนโยบาย Digital Agriculture ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเกษตรกรในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ รวม 7 แอปพลิเคชัน ได้แก่ 1. “ฝนหลวง” Fonluang พัฒนาขึ้นเพื่อนำข้อมูลด้านฝนหลวงมาแสดงบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในพระปรีชาสามารถ ในฐานะ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” อีกทั้งเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสื่อสารเผยแพร่หน่วยงานจากผู้ปฏิบัติงานสู่ประชาชนโดยตรง

นายวิมลกล่าวต่อว่า 2. Q Restaurant เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรฯ ในการประกอบอาหาร ได้แก่ วัตถุดิบหรือสินค้าที่ผ่านมาตรฐานจากแปลง GAP รวมทั้งวัตถุดิบที่ปลอดภัยซึ่งแอปพลิเคชันนี้เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่สนใจร้านอาหารปลอดภัยได้คุณภาพ เข้าไปที่แอปพลิเคชันจะปรากฏข้อมูลร้านอาหารที่อยู่ใกล้ซึ่งสามารถค้นหารายจังหวัดหรือเลือกเฉพาะเจาะจงร้านที่สนใจ โดยจะแสดงเส้นทางการเดินทางจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังร้านอาหารที่ต้องการจะไปได้ 3. Protect-Plants เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืชและศัตรูพืช พร้อมทั้งมีฟังก์ชันเด่นที่คอยติดตามการ

ระบาดของศัตรูพืชเพื่อให้เกษตรกรป้องกันได้ทันทั่วทั้ง แอปพลิเคชันประกอบไปด้วยฟังก์ชันหลัก 6 หมวดได้แก่ ข่าวสาร องค์ความรู้ด้านอารักขาพืช วินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น วินิจฉัยตามชนิดพืช พยากรณ์เดือนการระบาด และพยากรณ์สภาพอากาศ

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวอีกว่า 4. DOAESmartCheck เพื่อให้เกษตรกรใช้ตรวจสอบติดตามสถานะผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยจ่ายเงินให้แก่ชาวนา และชาวสวนยางพาราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2557 เป็นต้นมา โดยให้ใช้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรนำไปตรวจสอบสิทธิ และรับรองสิทธิ 5. ปุ๋ยรายแปลง โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดิน และปุ๋ยรายแปลงพัฒนาขึ้นทั้งในรูปแบบเว็บ แอปพลิเคชัน เพื่อใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไปติดตั้งบนเครื่องสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต 6. WMSC เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และนำเสนอข้อมูลข่าวสารในการบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ ข้อมูลปริมาณน้ำฝน น้ำท่า น้ำในอ่างเก็บน้ำ อัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำ คลองชลประทานต่าง ๆ เป็นต้น

นายวิมลกล่าวด้วยว่า และ 7. Feed โปรแกรมประยุกต์การคำนวณปริมาณการให้อาหารกึ่งขาวเป็นเครื่องมือเกษตรกรยุคใหม่ Smart tools for smart farmer จะช่วยให้เกษตรกรแก้ไขปัญหาค่าเลี้ยงกุ้งทำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งเกษตรกรจำนวนมากมีความต้องการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นโปรแกรมช่วยในการให้อาหารอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าไปโหลดแอปพลิเคชัน ทั้งหมดโดยใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอส และแอนดรอยด์ ที่หน้าเว็บไซต์กระทรวงเกษตรฯ ได้แล้วตามลิงก์นี้ http://www.moac.go.th/ewt_news.php?id=14725

ดีทะเลียนเรือประมงแก้คำมนุษย์

เมื่อวันที 4 เม.ย. นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยแพร่ร่างลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ว่าได้เปิดตัวระบบติดตามเรือหรือวีเอ็มเอส คือ การจัดแจงการเข้าออกของเรือประมงจากท่าเทียบเรือในพื้นที่ 4 จังหวัดน่าน ร่อง ชุมพร ภูเก็ต ระนอง และพังงา พร้อมกับเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับเรือประมงเข้ามาติดตั้งระบบติดตามเรือ 26 ศูนย์ตลอดแนวชายฝั่งทะเลไทย โดยบูรณาการร่วมกับกองทัพเรือภาค 3 กรมเจ้าท่า กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อสานธำถำถึงป้องกันผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ และวางระบบไอยูยู และแก้ไขปัญหาใช้แรงงานทาสในเรือประมง การติดตามเรือทำประมงผิดกฎหมายที่ขัดต่อการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนของสหรัฐอเมริกา ยูเอ็นและอียู หลังจากทีประเทศไทยได้รับคำเตือนมาต่อเนื่องจาก ค.ก. ปี 57 จนถึงต้นเดือน มี.ค. เพื่อปรับปรุงให้การทำงานมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยมีเรือมาขอใบอนุญาตทำประมง แต่ไม่ต้องออกใบอนุญาตการทำประมง เช่น เรือปั่นไฟ เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ นอกจากนี้ได้ออกประกาศให้เรือประมงไทยทุกประเภท มาจดแจ้งความประสงค์ในการใช้เครื่องมือทำการประมงอีกกว่า 1 หมื่นลำ ในจำนวนนี้เป็นเรือประมงใช้เครื่องมือควบคุมที่ออกอาชญาบัตรไม่ได้กว่า 3,000 ลำ.

ก.เกษตรฯกักเรือประมงไอยูยู

๘ เมื่อวันที่ 3 เมษายน นายปิติพงศ์ พิษณุ ฤณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กล่าวถึงการตรวจจับเรือประมง ที่ลักลอบเข้าไปทำการประมงโดยผิดกฎหมาย (ไอยูยู) ว่าขณะนี้ด้านศุลกากรภูเก็ต ร่วมกับ ตำรวจสากลได้กักเรือไตซาน (Taishan) เป็น เรือไม่มีสัญชาติ หลังขอผ่านประเทศไทยเพื่อ ไปประเทศเวียดนาม แต่เมื่อทางการได้เข้า ตรวจสอบคลังสินค้าในเรือกลับพบว่าเรือดังกล่าว มีปลาหิมะจำนวน 182 ตัน ทั้งที่เรือได้สำแดง รายละเอียดปลาที่จับมาก่อนเข้าไทยเป็นปลา เก้า 182 ตัน ทั้งนี้ จากการตรวจสอบกับต้นเรือ ทราบว่าเป็นชาวเปรู มีลูกเรือรวมทั้งสิ้น 35 คน เป็นชาวอินโดนีเซีย 32 คน และสเปน 3 คน โดยกัปตันอ้างว่าได้ชักเรือธงชาติอินโดนีเซีย แต่จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบว่า เรือนั้น ไม่มีสัญชาติอินโดนีเซีย และยังอ้างว่าปลาเก้า มาจากเรือประมงในเขตมหาสมุทรอินเดีย แต่ ไม่มีหลักฐานพิสูจน์คำพูดได้ เพราะไม่มีสมุด จดบันทึก หรือระบุตำแหน่งเรือและเส้นทาง เดินเรือแต่อย่างใด เรือนี้ยังไม่มีเครื่องหมาย

บรรจุทุกข้างเรือ เรือไม่มีใบรับรองวิทยุสื่อสาร กัปตันไม่มีใบประกาศนียบัตรให้ความคุ้มครองเรือ

นายปิติพงศ์กล่าวว่า ทางกรมประมง ออสเตรเลียได้ประสานมายังไทยว่า ยังพบเรือ คันลัน (Kunlun) ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเปลี่ยน เป็นชื่อเรือไตซานแทน โดยทางออสเตรเลีย แจ้งว่าเรือคันลันได้เข้าไปลักลอบทำประมงใน เขตคณะกรรมการอนุรักษทรัพย์ากรชีวิต ทะเลแอนตาร์กติก จากนั้นอาจเปลี่ยนชื่อเรือ และหมายเลขเรือ

ทั้งนี้ เรือไตซานได้เข้าเทียบท่าไทยตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม และยังไม่สามารถระบุสัญชาติ ใดๆ ได้ ทางกรมประมงจึงประชุมร่วมกันระหว่าง กรมประมง กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมเอเชียตะวันออก กรมศุลกากร และกรม เจ้าท่า และได้ข้อสรุปว่ากรมศุลกากรจะยึด สินค้าขึ้นไว้ก่อน และอาจจะดำเนินการสั่ง ทำลายปลาหิมะ ขณะที่เรือไตซานจะถูกกักไว้ และไม่ให้บริการการแจ้งออกจากท่า จนกว่า จะแจ้งสัญชาติเรือที่ถูกต้อง รวมทั้งแจ้ง ตำแหน่งเดินทางเรือ

ระวังพันธุ์มันสำปะหลังปลอม

๑๔ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า สหกรณ์ผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้ร้องเรียนมายังสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตรว่า มีสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และอุบลราชธานีจำนวนมาก ถูกพ่อค้าหลอกให้ซื้อพันธุ์มันสำปะหลัง โดยอ้างชื่อพันธุ์ว่า “เกลิตมังกร” และโฆษณาว่าให้ผลผลิตสูงถึง 8-9 ตัน/ไร่ แต่เมื่อนำไปปลูกแล้วให้ผลผลิตต่ำมาก ไม่ได้ผลตามที่ผู้ขายแอบอ้าง สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรค่อนข้างมากโดยเฉพาะรายย่อย เนื่องจากราคาจำหน่ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังดังกล่าวอยู่ที่ 13.25 บาท/ลำ ทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น แต่ได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าการลงทุน

สหกรณ์ผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าวได้ขอให้กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุ์มันสำปะหลังเกลิตมังกร ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า มันสำปะหลังพันธุ์นี้ไม่เคยขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์และไม่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่จากกรมวิชาการเกษตร ทั้งยังไม่ทราบแหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์ ดังนั้นก่อนที่จะซื้อท่อนพันธุ์มันสำปะหลังไปปลูกจะต้องระวังและตรวจสอบให้ดี ปัจจุบันมีพันธุ์มันสำปะหลังที่ได้รับการรับรองพันธุ์และมีศักยภาพให้เลือกใช้หลายพันธุ์ ซึ่งการเลือกใช้พันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่และเนื้อดิน จะสามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ ทั้งนี้ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมเป็นฤดูเพาะปลูกมันสำปะหลังต้นฝน ซึ่งชาวไร่มันสำปะหลังมีความต้องการใช้ท่อนพันธุ์ปริมาณมาก

ผูกแพนลดความเสี่ยงทางน้ำ

นายสิริวัตร สียมภักดี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคม โรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยได้ให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุจากการขนส่งน้ำตาลทรายทางน้ำ เนื่องจากคลังสินค้าที่จัดเก็บน้ำตาลทรายหลายแห่งอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาและมีความจำเป็นต้องพึ่งพาการขนส่งสินค้าทางเรือ ดังนั้น อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โดยบริษัท อ้อยน้ำตาลไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โดยชาวไร้อ้อย โรงงานน้ำตาล และภาครัฐ ถือหุ้นและร่วมบริหารงานได้จัดตั้งคณะทำงานป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหาย การลักลอบนำเข้า-ส่งออกและการป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำขึ้น เพื่อจัดทำมาตรการและแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางเรือ รวมถึงแนวทางการกู้เรือหากเกิดกรณีเรือบรรทุกน้ำตาลล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา

ทั้งนี้ ภายใต้คณะทำงานชุดดังกล่าวมี “นายพิชัย ตั้งชนะชัยอนันต์” เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธาน พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจ อัยการ ศาลากร บริษัทส่งออกน้ำตาล คลังสินค้า โรงงานน้ำตาล ชาวไร้อ้อย กรมเจ้าท่า และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เข้ามาเป็นคณะทำงานเพื่อศึกษาจัดทำแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และแผนปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในการเข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหากกรณีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

ข้าวค้างส่ง-หลุดจำหน่ายเกลี้ยง 12รายแย่งซื้อได้เงิน292ล.

อคส.พุ่งขายข้าวค้างส่งมอบ และหลุดจำหน่ายยังฉางรัฐบาลชุดก่อนกว่า5.3 หมื่นตันเกลี้ยงภายในวันเดียว โรงสี-ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ 12 รายแข่งเสนอซื้อได้ราคาดี ได้เงินเข้ารัฐ 292 ล้าน ขณะระบายข้าวในสต็อกเป็นการทั่วไป 2 รอบได้เงินกว่า 1.6 หมื่นล้าน

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ประธานกรรมการ องค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากกรณีที่ อคส.ได้เปิดประมูลข้าวเปลือกและข้าวสารที่โรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวในรัฐบาลชุดก่อนที่ยังค้างส่งมอบให้กับคลัง/โกดังกลางของรัฐบาล และหลุดจำหน่ายในยังฉางของเกษตรกร ผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)รวม 53,208 ตัน แยกเป็น ข้าวเปลือกที่จำหน่ายไว้ในยังฉางของเกษตรกรและหลุดจำหน่ายจากไม่มาไถ่ถอนในเวลาที่กำหนดปริมาณ 37,331 ตัน และข้าวสารที่โรงสีเข้าร่วมโครงการรับจำนำส่งมอบเข้าคลังกลางไม่ได้เนื่องจากไม่ได้คุณภาพอีกปริมาณ 15,877 ตัน ทั้งนี้ในรายละเอียดข้าวที่นำมาเปิดประมูลดังกล่าวเป็นข้าวในโครงการรับจำนำและข้าวที่หลุดจำหน่ายยังฉางของธ.ก.ส.ในโครงการปี 2548/49 ปี 2552/53 และปี 2554/55 โดยในการเปิดประมูลซื้อขายเมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา สามารถขายข้าวได้ทั้งหมดคิดเป็นมูลค่า 292 ล้านบาท

"ข้าวที่นำมาเปิดประมูลดูจากสภาพแล้วคงนำมาบริโภคไม่ได้ อย่างข้าวเปลือกต้องนำไปทำเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือไม่ก็ไปเลี้ยงสัตว์ ส่วนข้าวสารน่าจะเช่นกัน แต่ก็มีข้าวที่ยังพอใช้ได้ไม่มากแต่โดยรวมแล้วน่าจะนำไปเลี้ยงสัตว์มากกว่าจะนำไปบริโภค"

อย่างไรก็ดีข้าวที่เปิดประมูลในครั้งนี้มีผู้ประกอบการมาเสนอซื้อ 14 ราย แต่ผ่านคุณสมบัติ 12 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการโรงสี และผู้ประกอบการอาหารสัตว์ โดยเอกชนสามารถประมูลข้าวไปได้ทั้งหมดและเป็นราคาที่อึดอัดค่อนข้างพอใจมาก อาทิ ข้าวปี 2548/49 ในส่วนของข้าวเปลือกหอมมะลิได้ราคาเฉลี่ย 2.00-8.01 พันบาท/ตัน สาเหตุที่ราคามีช่องห่างกันมาก เนื่องจากราคา 2 พันบาท/ตัน เป็นข้าวเปลือกที่ไม่มีเนื้อข้าว ส่วนที่ราคา 8.01 พันบาท/ตัน ยังมีเนื้อข้าวอยู่บ้างแต่ก็ใช้ไม่ค่อยได้ ส่วนข้าวปีการผลิต 2552/53 ข้าวเปลือก 5% ราคาอยู่ที่ 4.01 พันบาท/ตัน และข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ 8.01 พันบาท/ตัน ส่วนข้าวปีการผลิต 2554/55 ได้ราคาดีโดยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิขายได้ที่ 4 พันบาท/ตัน ข้าวเปลือกเหนียวราคา 3.10 พันบาท/ตัน

ขณะที่ข้าวสาร ที่เป็นข้าวเหนียวได้ราคา 7 พันบาท-1 หมื่นบาท/ตัน ข้าวสารหอมมะลิอยู่ที่ 8.01 พัน -1.20 หมื่นบาท/ตัน ข้าวสารปีการผลิต 2554/55 ข้าวสารหอมมะลิ ได้ราคา 1.39 หมื่นบาท/ตัน ข้าวท่อน และปลายข้าวได้ราคา 8.05-9.05 พันบาท/ตัน โดยราคานี้ถือเป็นราคาที่ดีเพราะข้าวเปลือก 5% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 พันบาท/ตัน

"ในจำนวน 12 รายนี้ก็ได้ข้าวกระจายกันไป แล้วแต่ว่าใครจะเสนอราคามา โดยผลการประมูลได้เสนอให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณานุมัติไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยโรงสีที่เสนอราคาสูงสุด เช่น บริษัท พิจิตรโรงสีร่วมเจริญ 2 ไรซ์, โรงสีอินสรรไรซ์, มหาทรัพย์ฟีด, โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย เป็นต้น"

อนึ่ง จากที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้เปิดประมูลระบายข้าวสารในสต็อกเป็นการทั่วไป รวม 2 ครั้งนับแต่ต้นปี 2558 สามารถระบายข้าวได้กว่า 1.2 ล้านตัน มูลค่ากว่า 1.6 หมื่นล้านบาท โดยในการระบายครั้งที่ 1/2558 ระบายได้ปริมาณ 4.96 แสนตัน มูลค่า 7.85 พันล้านบาท ครั้งที่ 2/2558 ระบายได้กว่า 7 แสนตัน มูลค่ากว่า 8 พันล้านบาท ส่วนการประมูลครั้งที่ 3 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายให้ชะลอออกไปก่อน เพื่อให้สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในตลาดตกต่ำลง จากเป็นช่วงผลผลิตข้าวนาปรังกำลังออกสู่ตลาด

ดัน‘หอมมะลิ’เข้าห้างดับทั่วโลก

24 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ผลักดันสินค้าและบริการที่มีศักยภาพในโครงการ “โปรดัคส์ แชมป์เบี่ยน” มีเป้าหมายให้สินค้าและบริการเป็นที่ต้องการในตลาดโลกมากขึ้น โดยปีนี้วางแผนประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิและอาหารไทยในต่างประเทศกว่า 10 โครงการในแต่ละภูมิภาค อาทิ ภูมิภาคอเมริกา สคร. ลอสแอนเจลิสร่วมกับห้าง Costco มี.ค.-30 ก.ย.58, เอเชียเซฟที่มีชื่อเสียงในสหรัฐฯ ทำอาหารไทย, สคร. ไมอามี



นันทวัลย์ ศกุนตนาค

ร่วมกับห้าง Assi Plaza 17-19 เม.ย.58 และ Num Dae Mum 3-5 เม.ย.58 จัดค็อกเทล ทดลองชิม, สคร. นิวยอร์ก มี.ย.58 เป็นต้น ภูมิภาคยุโรป สคร. มิลาน 3-6 พ.ค.58, สคร. แฟรงก์เฟิร์ต 10-14 ต.ค.58 เป็นต้น ภูมิภาคจีน สคร. กวางโจว และ สคร. กุหนิง จัดค็อกเทล ทดลองชิมที่ห้างโลตัส 22 เม.ย.58 และห้างคาร์ฟูร์ 1-16 ส.ค.58 โดยจะเชิญดาราดังของไทยมาโชว์ทำอาหารจากเมนูข้าว ถนอมด้วยการจัด meet and greet กับแฟนคลับชาวจีน โดยเชิญร่วมรับประทานอาหารไทย ณ ร้านอาหารไทยซีเล็คท์ด้วย

ภูมิภาคอาเซียน อาทิ สคร. มะนิลา

จะดำเนินการผ่านโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก โดยเชิญร้านอาหารไทยในได้หวั่นจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในหัวข้อ “ข้าวไทย” เน้นการจำหน่ายสินค้าอาหารทำจากข้าวไทยหรือออกเมนูใหม่ อีกทั้งอยู่ระหว่างการประสานงานกับทุกสคร. ในประเทศต่างๆ จัดโครงการสร้างภาพลักษณ์ “ข้าวไทย” ในร้านอาหารไทยที่ได้สัญลักษณ์ ไทยซีเล็คท์ พรีเมียม จำนวน 53 ร้าน (จาก 12 สคร.) ซึ่งสนใจตอบรับการเข้าร่วมโครงการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกิจกรรม นอกจากนี้ ยังให้มีการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยผ่านเว็บไซต์ไทยซีเล็คท์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยไปทั่วโลก

ขอนแก่นเกาะติดสมาชิกปลูกข้าว เร่งรัดโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้¹²

ขอนแก่น : นายประสิทธิ์ มุสิกะ เจริญสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิต 2557/58 ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิตและบริการ การสนับสนุนแหล่งเงินทุน การส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 2557/58 เป็นมาตรการสนับสนุนแหล่งเงินทุนโดยการลดดอกเบี้ย 3% ต่อปี ต้นเงินกู้ขอรับการชดเชยไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์บูรณาการโครงการ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)

นายประสิทธิ์ กล่าวว่า ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ จึงได้มอบหมายให้นางนัฐชา เลหาทวนิช นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานตามมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี 2557/2558 แก่คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตรวงใหญ่ เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

ด้าน นางนัฐชา เลหาทวนิช นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรวงใหญ่ จำกัด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการกว่า 300 ราย เป็นสมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนา และซื้อปัจจัยการผลิตไปใช้ในการทำนา จึงนับว่าเป็นโครงการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างยิ่ง

18

สหกรณ์แฮ ยอดขายพุ่งลิ่ว

ใช้คูปองเดลินิวส์ ส่วนลดซื้อสินค้า

ชาวบ้านแท้ใช้คูปองเดลินิวส์ส่วนลด 10% แลกซื้อสินค้าจากสหกรณ์ทั่วประเทศ อธิบติกรม ◆ อ่านต่อหน้า 8



▲ แห่ซื้อ...ประชาชนในพื้นที่ จ.พะเยา ยังคงนำคูปองส่วนลด 10% ตัดจาก นสพ.เดลินิวส์ ไปแลกซื้อสินค้าทั้งข้าวสาร และไข่ไก่ ที่จำหน่ายในสหกรณ์การปฏิรูปที่ดินเมืองพะเยา ซึ่งมีราคาถูกกว่าท้องตลาด

สหกรณ์ □ ต่อจากหน้า 1

ส่งเสริมสหกรณ์ ปลื้มยอดขายพุ่งเพิ่ม 20% เฮ! สหกรณ์ทั่วประเทศทยอยเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจมากขึ้น เล็งขยายโครงการลดค่าครองชีพช่วยเหลือเกษตรกรต่อเนื่อง วางเป้าหมายสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ประชาชนยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องกับโครงการดี ๆ ของ นสพ.เดลินิวส์ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ไทย จัดโปรโมชั่นพิเศษครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ร่วมใจลดค่าครองชีพ ส่งความสุขสู่ประชาชน สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นคง ประเทศยั่งยืน จัดทำอุปถัมภ์ 10% โดยตัดอุปจกใน ส่วนหน้า ก็หา นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป นำมาใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อสินค้าหลากหลายชนิดจากสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการชอทั่วประเทศ 77 จังหวัด 249 สหกรณ์ทั่วประเทศ ในราคาสบายกระเป๋า ตามที่เสนอไปแล้วนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 4 เม.ย. นายโอกาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลตอบรับจากประชาชนมาเลือกซื้อสินค้าจากสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการส่วนลด 10% จากอุปถอง นสพ.เดลินิวส์ ว่า ทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่าน มาถึงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปี 2557 โดยเฉพาะร้านค้าสหกรณ์ การเกษตร และร้านค้าสหกรณ์ทั่วประเทศ กว่า 250 ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนลด 10% กับ นสพ.เดลินิวส์ ซึ่งเป็นนโยบายที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนทุกระดับของประเทศ

นายโอกาส กล่าวด้วยว่า โครงการนี้ได้ ส่วนลด 10% กับ นสพ.เดลินิวส์ มีนางจันทร์ ธิบริการตอบรับอย่างดีจากร้านค้าสหกรณ์ทั่วประเทศ ทยอยมาเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จากภาพรวมดังกล่าวทำให้สหกรณ์ต่าง ๆ มีความยินดี ที่มีโอกาสร่วมกับ นสพ.เดลินิวส์ จึงได้สั่งการ ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เดินทางลงไปตรวจสอบ หรือทั้งกำลังให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับทราบปัญหาและช่วยกันแก้ไข รวมทั้งขยายผลจาก 250 แห่งให้มีจำนวนมากขึ้น โดยร้านสหกรณ์เกษตร และร้านค้าสหกรณ์ทุกแห่ง ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเรื่องดี เพราะช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนและสมาชิกสหกรณ์ อีกทั้งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวอีกว่า เรื่องนี้เป็นสิ่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะต้องสร้างความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นให้กับระบบสหกรณ์ เพื่อเป็นการขยายพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้กับทุกชุมชน โดยรัฐบาลต้องการให้ใช้ผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่สร้างงาน และสร้างรายได้อย่างมั่นคง โดยขณะนี้ มีสหกรณ์ให้ความสนใจ และตอบรับเข้าร่วมใช้ อุปถองเดลินิวส์มากขึ้น โดยเปรียบเทียบยอดขายจากเดือนนี้ในปีที่แล้ว เห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์อย่างยั่งยืนและไม่หมด หรือหยุดเพียงแค่นี้ เพราะจะดำเนินการต่อไปเรื่อย ๆ ในอนาคต

ส่วนบรรยากาศที่สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ เชียงใหม่ จำกัด ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมรายการอุปถอง

ทอน เสาร์แก้ว เป็นผู้จัดการ และมีสมาชิกรวม กว่า 302 คน นำข้าวกล้องอินทรีย์ นม ไข่ ข้าวหอมมะลิ เมล็ดพันธุ์พืช สิ่งของอุปโภคบริโภค มาวางจำหน่ายให้กับประชาชน ทยอยเดินทาง นำอุปถองส่วนลด นสพ.เดลินิวส์ มาแลกซื้อ สินค้ากันเป็นจำนวนมาก

ด้าน น.ส.พิมลวรรณ เกศา นักวิชาการ สหกรณ์ชำนาญการ สหกรณ์ จ.เชียงใหม่ เปิด เผยว่า สำหรับโครงการสหกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกับ นสพ.เดลินิวส์ ถือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้ ประชาชนได้อย่างดีเยี่ยม มีผู้สนใจนำอุปถองเข้ามา แลกซื้อสินค้าจากสหกรณ์ต่าง ๆ เข้าร่วม โครงการจำนวนมาก และเพิ่มยอดจำหน่าย สินค้ามากขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ มีสหกรณ์ ใน จ.เชียงใหม่ เข้าร่วม โครงการ 10 แห่ง โดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด นำไข่ไก่สดมาจำหน่าย สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด นมยูเอชที สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด ข้าว กล้องอินทรีย์ สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด ไข่ไก่ และสินค้าอุปโภคบริโภค

สหกรณ์การเกษตรแม่แตง จำกัด สินค้าอุปโภคบริโภค สารชีวภัณฑ์ และสารสกัด อินทรีย์ สหกรณ์การเกษตรสันทราย จำกัด นมอินทรีย์ เติมข้าวกล้อง สินค้าอุปโภคบริโภค สหกรณ์การเกษตรคอดอยสะเก็ด จำกัด ข้าวสาร สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งเชียงใหม่ จำกัด นม ออริโมนยาปราบศัตรูพืช สหกรณ์นิคมสันทราย จำกัด ข้าวสาร น้ำมันพืช ยาปราบศัตรูพืช และสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ข้าวสาร หอมมะลิ

ด้าน นางเฟื่องฟ้า ชำนาญยา ผจก. สหกรณ์การปฏิรูปที่ดินเมืองพะเยา ค.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา กล่าวว่า หลังจาก สหกรณ์เข้าร่วมโครงการกับ นสพ.เคลนิวิศ นำ คุปองส่วนลด 10% มาแลกซื้อสินค้า ตั้งแต่วันที่ 1-3 เม.ย. ที่ผ่านมา มีประชาชนนำคุปองมา แลกซื้อไข่ไก่ ขายถูกกว่าท้องตลาดแฉงละ 10 บาท และได้ส่วนลดอีก 10% จึงมีประชาชน นำคุปองทยอยมาแลกซื้อไข่ไก่จำนวนมาก จน ขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 3 เม.ย. ที่ ผ่านมา

นางเฟื่องฟ้า กล่าวต่อว่า แต่อย่างไรก็ ดี สหกรณ์การปฏิรูปที่ดินเมืองพะเยา จะนำไข่ มาจำหน่ายให้แลกซื้ออีกครั้งในวันที่ 7 เม.ย. ที่จะถึงนี้ ส่วนสาเหตุที่ประชาชนนำคุปอง ส่วนลด 10% จาก นสพ.เคลนิวิศมาแลกซื้อ สินค้าของสหกรณ์เป็นจำนวนมาก เพราะได้ ส่วนลดมากกว่า 10 บาท เนื่องจากตามปกติ สหกรณ์ขายไข่ราคาถูกกว่าท้องตลาดแฉงละ 10 บาทอยู่แล้ว

ที่สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด อ.แม่จัน จ.เชียงราย นางสมนึก เขียวธานี ผจก. สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์การเกษตรแม่จัน ได้นำข้าวสาร เมล็ด พันธุ์ข้าว บะหมี่ ไข่ น้ำปลา น้ำมันพืช ชา กาแฟ สินค้าอุปโภคบริโภค และกระเช้าของ ขวัญ จำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยนำคุปอง ส่วนลด 10% จาก นสพ.เคลนิวิศ ใช้สิทธิแลก ซื้อสินค้า โดยมีสินค้าไว้รองรับกับปริมาณ การซื้ออย่างแน่นอน พร้อมขอเชิญชวนให้ สมาชิกและประชาชนทั่วไปติดคุปองจาก นสพ.เคลนิวิศ เป็นส่วนลดแลกซื้อสินค้า เพื่อ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมสหกรณ์

นำเงินกำไรไปปันผลให้กับสมาชิก

ด้าน นายกำพล รจนา ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) กล่าวว่า สหกรณ์ได้ร่วมกับ นสพ.เคลนิวิศ โดยสามารถ ติดคุปองหนังสือพิมพ์เคลนิวิศมาใช้เป็น ส่วนลด 10% เพื่อแลกซื้อสินค้าต่าง ๆ ของ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ได้ที่ร้าน เคลอิ๊ท บริเวณหน้าสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี ตั้งแต่นั้นนี้เป็นต้นไปจนถึง 30 เม.ย.

นอกจากนี้ สหกรณ์ใน จ.นครศรีธรรม ราช ได้เข้าร่วมกิจกรรมจำหน่ายสินค้า โดยใช้ คุปองส่วนลด 10% จาก นสพ.เคลนิวิศ นำไป

แลกซื้อสินค้าของสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 1

เม.ย.-30 ก.ย. 58 อาทิ 1. สหกรณ์การเกษตร พรหมคีรี จำกัด จำหน่ายข้าวสาร และน้ำตาล 2. สหกรณ์การเกษตรพระพรหม จำกัด จำหน่าย น้ำมันพืช น้ำปลา และกาแฟ 3. สหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านเสม็ดจวนพัฒนา จำกัด จำหน่ายข้าวสาร 4. สหกรณ์เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครศรีธรรมราช จำกัด จำหน่ายชุด น้ายาอเนกประสงค์ แชมพู ครีมนวดน้ำเนื้อนุ่ม สบู่ก้อนใส สบู่เหลว น้ายาปรับผ้านุ่ม น้ายาล้าง งานกิ่งสำเร็จรูป น้ายาซักผ้ากิ่งสำเร็จรูป กาแฟ เอสที ชุมพร ดับเบิ้ลช็อค กาแฟเอสที ชุมพร ออริจินัล.